

TIN GIÁO HỘI

CÁC GIÁM MỤC, TỔNG THÔNG VÀ THỦ TƯỚNG DẪNG HIỆN BA LAN CHO TRÁI TIM VÔ NHIỆM ĐỨC MẸ

Trong một diễn biến ngoại thường, hôm thứ Ba 6 tháng Sáu, 3 vị Hồng Y, 30 Tổng Giám Mục và 120 Giám Mục Ba Lan từ khắp các giáo phận trên cả nước đã tề tựu tại Đền thờ Đức Mẹ Fatima ở Zakopane, để cùng với tổng thống Andrzej Duda và thủ tướng Beata Szydło dâng Ba Lan cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.

Đây là một vài hình ảnh, chúng tôi sẽ có video về biến cố này trong chương trình Suy Niệm tuần tới (13 tháng Sáu, 2017).

Trong một nghi lễ long trọng, trước tượng Đức Mẹ Fatima, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan đã long trọng đọc một bản cam kết của hàng giáo sĩ và các tín hữu Công Giáo nước này tuyên hứa với Đức Mẹ sẽ bảo vệ hôn nhân, bảo vệ quyền sự sống con người từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, và chống lại sự “suy thoái đạo lý” trong xã hội.

Bên cạnh tổng thống Andrzej Duda và thủ tướng Beata Szydło, còn có các thành viên chính phủ, các nghị sĩ và đại diện của chính quyền địa phương.

Mỗi giáo phận và giáo xứ trong nước cũng sẽ thực hiện việc dâng hiến cho Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 9 tới đây, là lễ Sinh Nhật của Đức Mẹ.

Tháng 11 vừa qua, tổng thống Duda cũng đã có mặt khi các giám mục của Ba Lan tuyên bố Chúa Kitô là Vua Ba Lan.

BẢO ANH VÀ TÂY BAN NHA CA NGỢI NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO ANH HÙNG ĐÃ CHẾT TRONG VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ TẠI LUÂN ĐÔN

Báo chí tại Anh và Tây Ban Nha đã lên tiếng ca ngợi anh Ignacio Echeverria, 39 tuổi, bị đâm chết tại khu chợ Borough khi cố gắng giúp một phụ nữ đang bị tấn công bởi những kẻ khủng bố. Thay vì bỏ chạy như những người khác, Ignacio Echeverria dùng một miếng ván trượt làm vũ khí chống trả lại ba tên khủng bố đang đâm túi bụi vào một người phụ nữ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói anh Ignacio Echeverria sẽ được mọi người nhớ về “hành vi anh hùng và gương mẫu” của mình và cho biết chính phủ Tây Ban Nha sẽ trao tặng anh Huân Chương Công Dân Anh Hùng của Tây Ban Nha.

Báo El Mundo của Tây Ban Nha cho biết anh Ignacio Echeverria không bao giờ bỏ một Thánh Lễ Chúa Nhật nào. Một người bạn nói với một tờ báo rằng trước khi sang Anh làm việc Ignacio thuộc về một nhóm thanh niên Công Giáo gặp nhau hàng tuần ở Madrid cho các công tác xã hội.

Tờ El Mundo cũng lưu ý độc giả rằng chú của Ignacio từng là một giám mục truyền giáo lâu năm ở Peru. Đó là Đức Giám Mục Antonio Hornedo của giáo phận Chachapoyas, một tu sĩ dòng Tên, đã qua đời vào năm 2006.

Tại Luân Đôn, Echeverria làm việc cho nhóm chống rửa tiền của HSBC.

Một người Công Giáo khác cũng bị tử nạn trong vụ tấn công tại Luân Đôn là một cô gái người Canada, tên là Christine Archibald, 30 tuổi.

Archibald, là giáo dân của giáo xứ Rita ở Castlegar, British Columbia. Cô tốt nghiệp Đại học Mount Royal ở Calgary, Alberta, và đã làm việc cho Alpha House ở Calgary trong hai năm trước khi cô chuyển đến Hà Lan với vị hôn thê của mình. Alpha House là một tổ chức phi lợi nhuận Công Giáo nhằm cung cấp các chương trình trợ giúp cho những người nghiện ma túy và nghiện rượu.

Archibald đã sang Anh trong một dự án xây dựng nơi tạm trú cho những người vô gia cư. Gia đình Archibald xin những ai nhớ đến cô hãy giúp một tay vào dự án mà cô đã phải bỏ dở dang. Archibald đang ở trên cầu Luân Đôn cùng với vị hôn phu thì bị chiếc xe tải của bọn khủng bố tông chết.

Một người Công Giáo khác cũng bị chết thảm trong vụ tấn công khủng bố tại cầu Luân Đôn là anh Xavier Thomas, 45 tuổi, quốc tịch Pháp. Anh Xavier cư trú tại Paris đã sang Anh du lịch. Anh đang đi dạo trên cầu cùng người bạn gái là Christine Delcros, thì bị chiếc xe tải của bọn khủng bố tông vào. Anh bị hất văng xuống sông Thames, trong khi người bạn gái bị thương trầm trọng.

Cảnh sát Anh đã vớt được xác anh Xavier vào lúc 7:44 tối thứ Ba 6 tháng Sáu.

xin đọc các tin trên Website: vncatholic.net

LỜI HAY Ý ĐẸP

Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: thongtincdanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com

Đặc trách trang nhà <http://www.cddmmtanaheim.org> • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org



CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

MÌNH MÁU CỰC THÁNH CHÚA KITO • NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2017

Cha Quản Nhiệm
Ban Thường Vụ
Các Ban Ngành Đoàn Thể
cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa
HÂN HOAN CHÚC MỪNG

**Tân Linh Mục
TRẦN XUÂN HOÀ**

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ
Mông Triệu luôn luôn gìn giữ
CHA trên con đường phục vụ.

Cộng Đoàn cũng không quên
CHÚC MỪNG đến toàn gia quyến
của CHA luôn được nhiều
hồng ân Thiên Chúa

CHÚC MỪNG NGÀY HIỀN PHỤ

Cha Quản nhiệm, Hội Đồng Mục Vụ cùng
toàn thể Cộng Đoàn xin gửi tới những người
Cha kính yêu và gia đình những lời chúc trân
trọng và yêu thương nhân ngày Cha.

Nguyện xin Thiên chúa và
Đức Mẹ Mông Triệu luôn gìn giữ quý vị.



CHÚC MỪNG

Cha Quản Nhiệm và ban Thường
vụ Cộng Đoàn xin chúc mừng
ngày lễ Quan Thầy của Ban Thừa
Tác Viên Thánh Thể. Nguyện xin
Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông

Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân xuống
trên quý Anh Chị cùng toàn gia quyến.

**TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA
XIN CHÚC MỪNG CHA DANH NHÂN
KỶ NIỆM 12 NĂM LINH MỤC
TUẦN QUA, TẠ ƠN CHÚA**

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITO

Bài đọc 1: (Đnl 8:2-3. 14b-16a).

Bài đọc 2 : (1 Cor 10: 16-17). Tin Mừng : (Ga 6:51-58)

HIỆP NHẤT TRONG MỘT TÂM BÁNH

Một bé gái đang hấp hối vì cùng một cơn bệnh mà trước đó ít lâu đứa anh trai tám tuổi của nó đã hồi phục được. Bác sĩ nói với cậu bé: “ Chỉ có thể cứu sống được em gái cháu bằng cách truyền máu của cháu cho em. Cháu có sẵn sàng hiến máu không?” Cậu bé trở mắt sợ hãi. Cậu ngần ngừ một lúc, rồi cuối cùng gật đầu: “ Được, thưa bác sĩ. Cháu sẽ hiến máu.”

Một giờ sau, việc truyền máu được hoàn tất. Cậu bé bồn chồn hỏi: “ Bác sĩ ơi, khi nào thì cháu chết?” Bảy giờ bác sĩ mới hiểu khoảnh khắc sợ hãi đã xâm chiếm cậu bé khi nãy: Cậu bé nghĩ rằng nếu cậu hiến máu cho em, thì cậu sẽ chết thay cho em.

Bí tích Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Vì yêu thương con người, trong bữa Tiệc Ly, trước khi chịu chết trên Thập Giá, Đức Giêsu đã lập phép Thánh Thể. Ngài đã biến bánh và rượu trở nên thịt và máu Ngài. Ngài lấy chính thịt máu mình để làm của ăn nuôi sống con người.

Mình và Máu Đức Kitô trở thành lương thực để qua đó Ngài ở lại với chúng ta và chúng ta ở lại trong Ngài: “ Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.” Qua lời nói ấy, Đức Giêsu khẳng định ai ăn thịt và uống máu Ngài thì được đi vào và ở trong Đấng Cứu Thế. Ngài ban cho con người khả năng hòa nhập vào Thần Linh. Đó là sự hiện diện trong tình yêu.

Thịt và Máu Đức Kitô trở thành lương thực cần thiết cho sự sống vĩnh cửu. Dù cho con người ăn những thức ăn mỹ vị hay uống những thức uống tuyệt hảo trên đời này, thì rồi con người cũng sẽ đi đến tận số là cái chết. Thế mà Đức Giêsu lại ban tặng cho con người một thức ăn, một thức uống để những ai ăn và uống sẽ

(Xin xem tiếp trang sau)

HIỆP NHẤT TRONG MỘT TẤM BÁNH

Tiếp Theo

không phải chết mà được sống đời đời. Thức ăn và thức uống ấy là chính Thịt và Máu Ngài, để nuôi sống tâm hồn con người. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn được những khao khát và mong mỏi của tâm hồn chúng ta.

Sự khác biệt giữa bánh mà các tổ tiên đã ăn là họ được ăn những thứ bánh bởi Chúa Cha ban cho, nhưng họ ăn rồi cũng chết, nhưng bánh mà Đức Giêsu hiến tặng, sẽ đem lại sự sống muôn đời như lời Đức Giêsu đã nói: “Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ sống muôn đời.” (Ga 6:58) Và Đức Giêsu còn cho họ biết: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6: 63). Như thế, tin vào lời Chúa nói, tức là tin vào Ngài, tin vào Tin Mừng Ngài loan báo là có được thần khí và có được sự sống. Sự sống đời đời mà Đức Giêsu hứa ban cho ai ăn bánh ấy là sự sống siêu nhiên do Đức Giêsu mang đến cho những ai tin vào Ngài như Đấng được Chúa Cha sai đến. Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, là Mầu Nhiệm Đức Tin.. Ngoài mình và máu Ngài trở thành lương thực nuôi sống con người, còn một lương thực khác nữa đó là Lời của Đức Kitô.

Bí tích Thánh Thể còn là dấu chứng của sự hiệp nhất trong một thân thể là Đức Kitô. Từ việc kết hợp với Đức Giêsu, bí Tích Thánh Thể sẽ đưa chúng ta đến sự hiệp nhất với anh em để làm thành một thân thể duy nhất trong Đức Kitô như thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Côrintô: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1Cr 10: 16)

Phép Thánh Thể là dấu hiệu và nguồn gốc của sự hiệp nhất. Chúng ta tạo nên một thân thể duy nhất, vì tất cả chúng ta đều chia sẻ trong cùng một tấm bánh, một ly rượu. Chúng ta không thể thực sự kết hợp với Đức Kitô, mà không kết hợp với nhau.

LM Trịnh Ngọc Danh



LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI

Thứ Ba 20-06-2017 Kinh nguyện 6:30PM
Thánh Lễ 7:00PM

Thứ Bảy 24-06-2017 Thánh Lễ 6:30PM

Dâng Cua Lễ

Thứ Bảy 24/06/2017 PT Cusilo
Thứ Bảy 01/07/2017 Các Bà Mẹ Công Giáo

VƯỜN CẦU NGUYỆN

Tháng 06 tuần thứ 3 cầu cho ƠN GỌI

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

Quý Thầy trong cộng đoàn luôn vững tin trong ơn gọi, và cầu cho các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa cho cánh đồng truyền giáo.



PHÂN ƯU

Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim xin thành kính Phân Ưu cùng tang quyến về sự ra đi của Bà

ANNA NGUYỄN KIỂM DIỆU

Nguyện xin Thiên Chúa Phục Sinh cùng Đức Mẹ Mông Triệu sớm đưa linh hồn **Anna** về hưởng nhan thánh Chúa.

THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ

1. Giáo Lý Dự Tòng: Nếu anh chị em nào muốn tìm hiểu về Đạo Công Giáo, xin mời đến Phòng F vào Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017 từ 4:30 PM – 6:00 PM để gặp Ban Hướng Dẫn hoặc liên lạc với Anh Sơn 714-728-2657 để tìm hiểu trước khi đến.

2. Giáo Lý Trẻ Em: Sẽ nhận ghi danh cho niên học 2017-2018 vào Thứ Bảy mùng 5, 12 và 26 Tháng Tám từ 2:00 PM – 5:00 PM tại Phòng B. Em nào học Lớp Rửa Lễ Lần Đầu 2 xin phụ huynh mang theo bản sao của Chứng Chỉ Rửa Tội, và Thêm Sức 2, xin mang theo bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội và Rửa Lễ Lần Đầu.

BAN THƯỜNG VỤ

Chủ Tịch:	A. Nguyễn Năng Chí	714-572-1502
Phó CT Nội Vụ:	A. Lâm Tùng Sơn	714-204-7941
Phó CT Ngoại Vụ:	A. Dương Hưng Tony	714-983-2521
Tổng Thư Ký:	C. Phan Bích Huyền	714-572-1502
Tổng Thủ Quỹ:	C. Trần Thị Thanh	714-776-0075
PT Phó CT Nội Vụ:	A. Nguyễn Công Huy	714-548-1653
PT Phó CT Ngoại Vụ:	A. Đỗ Minh Tuấn	714-254-0423
PT Tổng Thư Ký:	A. Lê Thanh Quang	714-614-3207
PT Tổng Thủ Quỹ:	C. Lê Thị Thái	714-598-6259

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIẢI TỘI

Thứ Tư 5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM

Lớp hướng dẫn: Chúa Nhật thứ nhất tháng 2, 6, 8, 10, 12 & lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D (cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

Nghi thức Rửa Tội: Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ.
(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)
Liên lạc Anh Toàn & Chị Anna 714-280-6554

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC. 714-956-3110 x 120
Trao Minh Thánh Chúa: Xin liên lạc ban Thường Vụ

Cộng Đoàn
Thăm Viếng: Legiô Mariae Chị Thanh 714-776-0075
Tang Lễ: Chị Nguyễn Thị Hiền 714-414-3918
Viết Ngữ: Thầy Trần Ngọc Khuyển 714-396-1988

Giúp Lễ: Paul Lâm 714-579-5857
Phụ Huynh Học Sinh:
Chị Anne Marie Nguyễn 714-260-3081

Thiếu Nhi Thánh Thể:
Trường Nguyễn Ann 714-422-8572
Ca Đoàn Hương Việt:
Anh Nguyễn Ngọc Diệp 909-595-5237

ĐỒI PHIẾU ĐI CHỢ

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đòi phiếu mua thực phẩm tại các chợ Á Đông, Sài Gòn và Đà Lạt để gây quỹ cho cộng đoàn và cho hội CBMCG. Xin vui lòng liên lạc:

Chị Chín..... (714) 745-8821
Chị Thẩm..... (714) 632-5786
Chị Quý..... (714) 530-1623
Chị Thục..... (657) 345-0682
Chị Hồng..... (714) 926-3400

CHÚC MỪNG

Cha Quản Nhiệm, Ban Thường Vụ cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa. Chúc Mừng đến tất cả các em đã tốt nghiệp niên khóa 2016-2017

KINDERGARTEN em Lê Phương An Shirley

ELEMENTARY SCHOOL:
Nguyễn Kelvin Lương Megan
Phan Hoàng Charlotte Trần V Chris
Trương Hannah Nguyễn Thiên Kim
Vũ Cassidy
Vũ Richard

HIGH SCHOOL:
Trịnh Minh
Đỗ Phương Trinh
Michelle

MIDDLESCHOOL:
Dương Thuy Trâm Lê Thảo Tiffany
Jacqueline Dương Gia Thuận
Dương Justin James
Allsup Ann Emily Nguyễn Hồng Ân
Hoàng Khang Bryant Meann
Lê Thị Karen Nguyễn Ngọc
Nguyễn James Bernard
Nguyễn Thị Trinh Vũ Việt An Anges
Phạm Yên Cody Vũ Phương Thảo
Phạm Thuỷ Mây Catherine
Phạm Thị Trini Đinh Peter

Phạm Thảo Vy Sofie

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu luôn gìn giữ các em trên đường học vấn.

KHÓA THÁNH LINH CTĐS

Khóa Thánh Linh CTĐS hằng năm sẽ tổ chức 3 ngày cuối tuần 23-25, tháng Sáu, tại Trung Tâm Công Giáo trong chủ đề “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” Matt 28,18. Một trong 5 Linh Mục thuyết giảng có Cha Trịnh Ngọc Danh, và Cha Nguyễn Uy Sỹ. Xin ghi danh qua AC Sơn & Yển 715-728-2584.

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước **\$24,596.33 và 32 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử**
Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.